

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๓ เดือน)

ประเด็น/ ขั้นตอน/ กระบวนการ ดำเนินงาน	รูปแบบ พฤติการณ์ความ เสี่ยงการทุจริต	มาตรการการป้องกันการทุจริต	ระดับของ ความเสี่ยง	สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	รายละเอียดข้อมูล การดำเนินงาน	ผลการ ดำเนินงาน	ผู้รายงาน	สังกัด
เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ ในระหว่างการ ตรวจรับงาน ตรวจสอบ ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาในการ เสนอขออนุมัติ โครงการและ งบประมาณที่ เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์ใน ระหว่างการตรวจ รับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาในการ เสนอขออนุมัติ โครงการและ งบประมาณที่ เกี่ยวข้อง	กำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส และไม่กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และตามนโยบายต่อต้านการ ทุจริต คอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกรับ หรือดำเนินการ หรือสนับสนุน หรือยอมรับการการให้สินบน หรือการคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบและทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล เพื่อประโยชน์ต่อ ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม รวมถึง การควบคุมการบริจาคเพื่อการกุศลการให้ของขวัญ และการ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีความโปร่งใส ไม่มีเจตนาเพื่อ โน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนดำเนินการที่ไม่ เหมาะสม โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้ การสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้เกี่ยวข้อง อื่นที่ดำเนินธุรกิจกับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีแนวทาง ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การ ดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตามนโยบาย ที่กำหนด ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการ ทุจริต คอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริต คอร์รัปชัน และกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ แผนตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบ ทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการและสอบทานการ ประเมินความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลและมีการรายงานผล การสอบทานต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้กำหนดให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนด ในการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงของระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของ กฎหมาย	ปานกลาง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตาม ต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้ว บ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการ ป้องกันการทุจริตให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ (โปรด ระบุ).....	๑. ทำความเข้าใจ กับน ระเบียบ กฎหมาย ให้ ชัดเจน ก่อนปฏิบัติงานหาก ไม่แน่ใจให้ดำเนินการ หารือ กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น ก่อน ๒. การอบรมให้ บุคลากรที่ รับผิดชอบ ได้รับความรู้ใน การ ปฏิบัติงานในด้าน ระเบียบ กฎหมาย	ยังไม่มีเรื่อง ร้องเรียน	นายธันณภณ เจ็ดจันทิก	สำนักปลัด